

BÁO CÁO

**Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
về các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp chuyên đề,
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp chuyên đề

Tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với **21 nội dung** Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Qua nghiên cứu ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đa số đều thống nhất với các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, qua thẩm tra, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh có đề nghị: điều chỉnh, rà soát, biên tập bổ sung, làm rõ một số nội dung; bổ sung các căn cứ pháp lý; hoàn chỉnh thể thức, kỹ thuật trình bày, rà soát số liệu của các dự thảo Nghị quyết; tiếp tục chỉ đạo một số nội dung sau khi Nghị quyết ban hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đã chỉ đạo cơ quan chủ trì xây dựng rà soát, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết (*chi tiết có phụ lục các nội dung tiếp thu, giải trình kèm theo*). Đồng thời, báo cáo làm rõ một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau và một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm tra và thay đổi nội dung chính của dự thảo Nghị quyết trình ban đầu¹, cụ thể như sau:

1. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

* **Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến:** Báo cáo cụ thể các nội dung thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (*thay đổi về mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện*), trong đó phân tích, đánh giá, làm rõ sự phù hợp giữa việc điều chỉnh mục tiêu của dự án, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư dự án; việc thay đổi này có tác động đến việc bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh không.

* **Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:** Quy mô đầu tư dự kiến theo chủ trương ban đầu gồm (*Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022*) gồm các hạng mục: Trồng rừng 797 ha (*tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng 670 ha, tại các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp 127 ha*); Xây dựng hạ tầng trong lâm nghiệp: 45 công trình, trong đó có xây dựng tại các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp 18 công trình (*11 trạm Bảo vệ rừng, 04 nhà ở cho người lao động, 03 chòi canh lửa*).

¹ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Đóng bổ sung mốp ranh giới rừng: 11.896 mốp (*trong đó tại các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp 2.746 mốp*). Tổng mức đầu tư của dự án là 285.000 triệu đồng.

Việc trồng rừng phòng hộ, đầu tư hạ tầng tại các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp đảm bảo theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên các hoạt động đầu tư trồng rừng từ nguồn ngân sách sẽ làm tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV, trong trường hợp đưa diện tích trên vào cung ứng dịch vụ môi trường rừng, khai thác rừng và các dịch vụ khác từ rừng sau này (*trái quy định của Luật Doanh nghiệp*). Đồng thời theo Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, không có quy định về đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp.

Từ lý do nêu trên, dự án phải loại bỏ các hạng mục đầu tư tại các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp (*127 ha rừng phòng hộ, 17 công trình hạ tầng và 2.746 mốp ranh giới rừng*) từ đó làm giảm tổng mức đầu tư, dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Vì phải điều chỉnh giảm quy mô, dẫn đến giảm vốn đầu tư và điều chỉnh mục tiêu của dự án cho phù hợp với quy mô được điều chỉnh. Nhưng các hoạt động trồng rừng, đầu tư hạ tầng và đóng mốp ranh giới rừng đều phục vụ mục tiêu bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Thời gian thực hiện theo chủ trương ban đầu là từ năm 2023, đến nay không còn phù hợp, do đó cần thiết điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

2. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024

* **Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến:** Theo báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định có 08 dự án⁽²⁾ được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn thuộc trường hợp điểm c⁽³⁾ Điều 48 và 04 dự án⁽⁴⁾ thuộc trường hợp điểm đ⁽⁵⁾ Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP. Đề nghị báo cáo cụ thể nguyên nhân “bất khả kháng” phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện đối với từng dự án; làm rõ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

* **Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:** Trong 12 dự án do cấp tỉnh quản lý có 04 dự án thuộc trường hợp điểm đ Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án như sau:

(1) Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum: dự án đã hoàn thành thi công nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải ngân khối lượng hoàn

² Dự án Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1); Dự án Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050; Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum; Dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; Dự án Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường; Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ; Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei.

³ “Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.”

⁴ Dự án Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum; trả nợ quyết toán các dự án hoàn thành; Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; Trưng bày Bảo tàng ngoài trời.

⁵ “Dự án bị ảnh hưởng tiền độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;”

thành. Lý do: Đến ngày 28/12/2023 dự án mới được Chủ tịch nước gia hạn Hiệp định vay tại Quyết định số 1744/QĐ-CTN, nên không kịp hoàn tất các thủ tục liên quan để giải ngân khối lượng còn lại của dự án trong niên độ ngân sách năm 2023. Hiện dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2024 và Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền kéo dài giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2023 sang năm 2024. Đề xuất kéo dài vốn ngân sách địa phương để giải ngân tiền thuế VAT của gói thầu và thanh toán chi phí của Ban quản lý dự án trong thời gian thực hiện thủ tục quyết toán dự án hoàn thành.

(2) Đối với “kinh phí quyết toán dự án hoàn thành” do việc bố trí quyết toán phụ thuộc tiến độ phê duyệt dự án hoàn thành, tuy nhiên trong năm các dự án chậm tiến độ dẫn đến chưa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nên không có cơ sở để thực hiện giải ngân.

(3) Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum: Thời tiết mưa kéo dài, địa hình đồi núi cao xa khu dân cư, thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết như điện đường, tuyến đường vận chuyển vật liệu lên Khu Căn cứ Tỉnh ủy có một số vị trí ngầm bị lầy, dẫn đến việc vận chuyển vật liệu và đi lại khó khăn cho nhà thầu dẫn đến khối lượng không đạt yêu cầu, không giải ngân hết kế hoạch được giao.

(4) Ngoài 03 dự án, nhiệm vụ có tình hình khách quan như trên, chỉ còn dự án Trưng bày Bảo tàng ngoài trời, việc giải ngân chậm do một số nguyên nhân như: vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, do người dân không đồng thuận giá đền bù, phạm vi thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án rất phức tạp, khó triển khai. Bên cạnh đó do dự án lấy đất từ 2 mỏ đất (*Chư Hreng và Đăk Blà*) với khối lượng 52.000 m³ đất, cự ly 7 km, khối lượng đất đắp rất lớn nhưng hiện tại 2 mỏ đất này chưa được cấp giấy phép khai thác vướng mắc về quy hoạch. Vừa qua, chủ đầu tư đã thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện giải ngân chậm kế hoạch được giao. Do đó, để tạo điều kiện cho dự án có nguồn vốn tiếp tục thực hiện trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, đồng thời phát huy tối đa không gian trưng bày của bảo tàng tỉnh, bảo tồn phát huy đầy đủ các giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024.

3. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương của dự án Đầu tư mua sắm Máy CT-Scanner 128 lát cắt trang bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum giai đoạn 2024-2025

* **Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến:** Đề nghị rà soát, biên tập tên gọi của dự án đảm bảo phù hợp với danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù (*tại Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh*) và tình hình thực tế.

* **Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:** Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh tên gọi của dự án thành “*Đầu tư Hệ thống CT-Scanner 128 lát cắt/vòng quay cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum*” để đảm bảo phù hợp với danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù (tại Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và tình hình thực tế.

4. Nghị quyết thông qua Đề án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045

* **Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến:** Về mục tiêu, đề nghị xem xét xác định mục tiêu chung, không viện dẫn chi tiết văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tránh phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết khi các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

* **Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:** Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng biên tập lại mục tiêu tại dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp; đồng thời bỏ nội dung “*Theo tiêu chí tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch*”.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề tháng 5 năm 2024 xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Ban - HĐND tỉnh (đ/b);
- Đại biểu HĐND tỉnh (đ/b);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh (đ/b);
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + CVP, các PCVP (đ/b);
 - + Các phòng chuyên môn (đ/b);
- Lưu: VT, KTTH.TQT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Tuấn